

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
1.การสร้างฐาน ความคิดการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม	1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม / จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. 64	จัดอบรมปลูกฝัง ความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวม เมื่อ 7 ม.ค. 2.จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 3.จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติในการ ยืมทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ 23 มี.ค.64 โดยมีบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนากลางเข้าร่วม ประชุมครบทุกคน	หากมีบุคลากร บรรจุ / โอน/ย้าย เข้ามาใน หน่วยงานควรให้ สำนักปลัดฯแจ้ง ให้ทราบถึง มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวของ หน่วยงาน
2.มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสียมีส่วน ร่วม	1.เข้าร่วมการแสดงความ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล นากลางในการจัดทำแผน การ	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. 64	การเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก	ให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมกิจกรรม ขององค์การ บริหารส่วนตำบล

	<p>จัดงานประเพณี โครงการงานวันสำคัญ กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง</p> <p>2. เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยการลงทะเบียน</p> <p>3. เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน</p> <p>4. เข้าร่วมการประเมินผลงาน โดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่างๆ</p> <p>5. เข้าร่วมการติดตามงานหรือการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง โดยมีการแต่งตั้งภาคประชาชน</p>				<p>นากลางให้มีความหลากหลายกิจกรรม ทุกเพศ ทุกวัย</p>
<p>3.กำหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>กำหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในแต่ละด้าน เช่น website , facebook ฯลฯ ให้เกิดความชัดเจน</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ม.ค. - มี.ค. 64</p>	<p>ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่</p>	<p>ควรประสานงานกับบริษัทเอกชนที่ดูแลระบบเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้การอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>
<p>การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต</p>	<p>1.จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนราชการในการป้องกันการทุจริต</p> <p>2.นำองค์ความรู้ที่ได้จากการระดมความคิดมาจัดทำแผนฯ</p> <p>3.แจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>4.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>ทุกสำนัก ทุกกอง</p>	<p>ต.ค.63 - มี.ค. 64</p>	<p>ความครบถ้วนของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	<p>ควรให้ทุกส่วนงาน สำนัก กอง และบุคลากรทุกคนในหน่วยงานร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>

	<p>5.กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม</p> <p>6.ยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>7.ติดตามสรุปผล และรายงาน ให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน/ รายปีงบประมาณ</p>				
--	---	--	--	--	--